



ด่วนมาก บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานประชาสัมพันธ์ (ส่วนยุทธศาสตร์การประชาสัมพันธ์ โทร./โทรสาร ๐ ๒๖๒๑ ๐๗๑๐ หรือ โทร. ๑๓๗๘)

ที่ กท ๐๔๐๘/๕๓๖๕

วันที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๖๕

เรื่อง รายงานประเด็นเด่นประจำวัน

เรียน ผู้อำนวยการสำนัก หัวหน้าสำนักงาน ก.ก. เลขาธิการสภากรุงเทพมหานคร เลขานุการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ผู้อำนวยการเขต หัวหน้าส่วนราชการในสังกัดสำนักปลัดกรุงเทพมหานคร และผู้อำนวยการสำนักงานการพาณิชย์ของกรุงเทพมหานคร

พร้อมนี้ สำนักงานประชาสัมพันธ์ สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร ขอส่งรายงานประเด็นเด่นประจำวัน ประจำวันที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๖๕ รวม ๘ ข่าว มาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

(นางสิริกาญจน์ สುವณิชย์)

ผู้อำนวยการส่วนยุทธศาสตร์การประชาสัมพันธ์

โฆษการในตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์

สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร

รายงานประเด็นเด่นประจำวัน
ประจำวันที ๑๔ กันยายน ๒๕๖๕

ลำดับที่	ประเด็นหลัก	ที่มา	รายละเอียด	ผลกระทบ	ข้อคิดเห็น
๑	ผว.กทม.ห่วง สถานการณ์น้ำ ลาดกระบัง/ ลงพื้นที่ให้ กำลังใจ บุคลากร การแพทย์ รพ. ลาดกระบัง หลังพบ มีน้ำท่วมขัง	มติชน ไทยรัฐ เดลินิวส์ ไทยโพสต์ ผู้จัดการรายวัน ๓๖๐ องศา innnews siamrath dailynews thaipbs.or matichon thaipost	<p>- นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผว.กทม. กล่าวว่า สถานการณ์น้ำท่วมขังในกรุงเทพฯ ขณะนี้ หลายพื้นที่มีปริมาณน้ำลดลงและน้ำแห้งแล้ว อาทิ เขตลาดพร้าว คลองเปรมประชากร วงเวียนบางเขน ถ.พหลโยธิน ถ.เทพารักษ์ ส่วนซอย รามอินทรา ๓๙ ยังมีน้ำท่วมและอยู่ระหว่างเร่งสูบน้ำ ส่วนบริเวณเขตลาดกระบัง ยังมีปัญหา ซึ่งปัญหาหลักคือ ระบายน้ำได้ยาก ฝั่งตะวันออกคลองพระองค์เจ้า ไชยานุชิตน้ำเต็ม กรมชลประทานพยายามเร่งดูดออก ส่วนด้านใต้บริเวณ สำโรงสถานการณ์ค่อนข้างน่าเป็นห่วง เนื่องจากมีปริมาณฝน ๗๐ มิลลิเมตร/วินาที ส่วนด้านตะวันตกเร่งสูบน้ำเต็มทีเพื่อระบายน้ำเข้าทางคลองพระโขนง โดยนำเรือผลักดันน้ำมาเพิ่มประมาณ ๑๐ ลำและติดตั้งเครื่องสูบน้ำที่กรม ชลประทานสนับสนุนมาเพิ่มอีก ๓ เครื่อง นอกจากนี้ กระทรวงทรัพยากร ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้สนับสนุนเครื่องสูบน้ำมาเพิ่มอีก ๖ เครื่อง ทั้งนี้ กทม.พร้อมรับฟังทุกคำแนะนำ เบื้องต้นต้องใช้เรือผลักดันน้ำ โดยจะเน้น คลองประเวศบุรีรมย์ เพื่อผันน้ำไปลงคลองพระโขนงเป็นหลัก</p> <p>- ขณะเดียวกันได้เดินทางเยี่ยมให้กำลังใจบุคลากรทางการแพทย์ที่โรงพยาบาล ลาดกระบัง ซอยลาดกระบัง ๑๕ เขตลาดกระบัง ซึ่งประสบปัญหาน้ำท่วม โดยได้รับการรายงานช่วงนี้คนใช้ลดลง เนื่องจากประชาชนเดินทางออกจาก บ้านพักยกลำบาก สำหรับจุดตรวจคัดกรองโควิด 19 ถูกลูกน้ำท่วม ต้องสูบน้ำออก อย่างไรก็ตาม ยังคงเปิดให้บริการตามปกติและสามารถมาฉีดวัคซีนโควิด 19 ได้ทุกวัน ทั้งนี้ ได้แนะนำให้ รพ.ต้องปฏิบัติการเชิงรุก กรณีคนใช้เดินทาง ออกมา รพ.ลำบาก พร้อมหาแนวทางป้องกันปัญหากรณีพบปลิงที่มากับน้ำ ท่วม</p> <p>- รศ.วิศณุ ทรัพย์สมพล รผว.กทม. กล่าวว่า ขณะนี้การจัดการน้ำท่วมใน เขตลาดกระบัง ได้เร่งสูบน้ำที่สถานีพระโขนง คลองพระโขนง ด้วยการเพิ่ม เครื่องสูบน้ำและเรือผลักดันน้ำ เพื่อเร่งระบายน้ำจากคลองประเวศบุรีรมย์ ขณะเดียวกันกรมชลประทานได้ระบายน้ำออกไปทางทิศตะวันออก ผ่าน คลองพระองค์เจ้าไชยานุชิต โดยเพิ่มจำนวนเครื่องสูบน้ำ ทั้งนี้ ปริมาณฝนตก</p>	<p><u>ด้านบวก</u></p> <p>- ติดตามสถานการณ์และ ประสานความร่วมมือแก้ไข ปัญหาน้ำท่วมขังในพื้นที่เขต ลาดกระบังอย่างต่อเนื่อง</p> <p>- กำหนดแนวทางให้บริการ ทางการแพทย์เชิงรุกแก่ ประชาชนในพื้นที่มีปัญหา น้ำท่วมขัง</p>	<p>- สำนักการระบายน้ำ สำนักการแพทย์ สำนัก ออนามัย สำนักงานเขต และ สำนักงานประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์ความคืบหน้า การประสานความร่วมมือ กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เร่งระบายน้ำและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมในเขตลาดกระบัง และพื้นที่อื่น ๆ ในกรุงเทพฯ รวมถึงการให้บริการทาง การแพทย์เชิงรุกแก่ประชาชน ในพื้นที่ที่มีปัญหาน้ำท่วมขัง</p>

ลำดับที่	ประเด็นหลัก	ที่มา	รายละเอียด	ผลกระทบ	ข้อคิดเห็น
			ในแต่ละวันมีมาก ระหว่างวันที่ ๑ ส.ค.-๑๒ ก.ย.๖๕ มีจำนวนวันที่ฝนตกหนักเกิน ๑๒๐ มิลลิเมตร มากถึง ๑๐ วัน มากกว่า ๒ เท่าเมื่อเทียบกับปีที่แล้ว ทำให้การระบายน้ำเกิดความยากลำบาก แต่หลายพื้นที่ระบายได้เร็ว ยกเว้นบางพื้นที่มีปัญหา เช่น เขตลาดกระบัง ซึ่ง กทม.ให้ความสำคัญกับเส้นเลือดฝอย ขุดลอกคลอง เปิดทางน้ำไหลและลอกท่อ เพื่อให้ น้ำระบายลงคลองได้เร็ว อย่างไรก็ตาม ปัญหาในขณะนี้คือ ปริมาณน้ำฝนและน้ำในคลองหลัก ซึ่งต้องเร่งแก้ไขปัญหายังอย่างต่อเนื่อง		
๒	ผ.กท.แจง เส้นเลือดใหญ่ และเส้นเลือดฝอย ต้องทำให้ สมดุล ควบคู่กันไป	springnews thereporters	- นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผ.กท.กล่าววกรณีนายสามารถ ราชพลสิทธิ์ อดีต รผ.กท.แสดงความเห็นเรื่องการแก้ปัญหาน้ำท่วมของ กทม.ให้ ให้ความสำคัญกับเส้นเลือดฝอยมากขึ้นไปว่า การบริหารจัดการน้ำต้องดู ภาพรวม โดยยึดหลักความสมดุลที่เส้นเลือดใหญ่และเส้นเลือดฝอยต้องไป ด้วยกัน ซึ่งยืนยันว่า กทม.ทำเต็มที่ทุกอย่าง แต่อาจต้องปรับแผนระยะ กลางและระยะยาว รวมถึงแผนเรื่องอุโมงค์ระบายน้ำ โดยขอขอบคุณทุก ความคิดเห็นและพร้อมรับฟังและนำไปปฏิบัติ	<u>ด้านบวก</u> - เร่งรัดแก้ไขสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่กรุงเทพฯ โดยยึดหลักความสมดุลของเส้นเลือดใหญ่และเส้นเลือดฝอย	- สำนักงานระบายน้ำ สำนักเขต และสำนักงานประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์ ความคืบหน้าการเร่งระบายน้ำน้ำท่วมในพื้นที่ กรุงเทพฯ ให้ประชาชนรับทราบอย่างต่อเนื่อง
๓	ผ.กท.รับ มอบเครื่องสูบน้ำจาก ทส. เพิ่ม ประสิทธิภาพ เร่งระบายน้ำ แก้ปัญห ความ เดือดร้อนให้ ประชาชน	matichon mgronline thairath plewseengern chmpus workpointtoday thestandard khaosod thereporters thainews facebook.com/VoiceTV facebook.com/ Dailynewsonlinefan facebook.com/ TheReportersTH facebook.com/ MatichonOnline	- นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผ.กท.กล่าวหลังรับมอบเครื่องสูบน้ำ ๖ เครื่อง จากนายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) ว่า สถานการณ์ฝนตกครั้งนี้หนักกว่าที่เคยและเกิดเป็นหย่อม การกระจายเครื่องสูบน้ำจึงเป็นสิ่งจำเป็น เพื่อช่วยเร่งระบายน้ำ ออกสู่อ่างน้ำเจ้าพระยา โดยจะนำเครื่องสูบน้ำที่ได้รับมอบมาติดตั้งที่สถานีสูบน้ำพระโขนงและพื้นที่ต่าง ๆ นอกจากนี้ ได้รับความร่วมมือจากบริษัท ครอบครวัชนสง นำเรือ ๑๒ ลำ มาช่วยผลักดันน้ำ อย่างไรก็ตาม ขณะนี้ วิกฤติอยู่ที่เขตลาดกระบัง ต้องดึงน้ำออกทางคลองพระโขนง ซึ่งทางกรมชลประทานจะช่วยระบายน้ำออกทาง อ.แปดริ้ว จ.ฉะเชิงเทรา ส่วน ทางด้านใต้ อ.สำโรง จ.สมุทรปราการ ไม่สามารถระบายน้ำออกได้ เนื่องจากน้ำท่วมหนัก	<u>ด้านบวก</u> - ประสานความร่วมมือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดหาอุปกรณ์สำหรับบรรเทาสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่ กรุงเทพฯ เพื่อเร่งระบายน้ำออกสู่อ่างน้ำเจ้าพระยา	- สำนักงานเขต สำนักงานการระบายน้ำ และสำนักงานประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์ ความคืบหน้าการติดตั้งเครื่องสูบน้ำและการผลักดันน้ำออกสู่อ่างน้ำเจ้าพระยา เพื่อบรรเทาปัญหาน้ำท่วมขังในพื้นที่ กรุงเทพฯ
๔	กท. ร่วม รณรงค์ ทำประกันภัย	เดลินิวส์ dailynews innnews khaosod facebook.com/	- นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผ.กท.กล่าวเปิดโครงการผืนน้ำกำลังเป็นภาคี เครือข่ายในโครงการรณรงค์เชิงรุกในพื้นที่น้ำร่อง เพื่อส่งเสริมการทำ ประกันภัย พ.ร.บ.อย่างยั่งยืนว่า ปัจจุบันมีผู้ซื้อประกันภัยรถยนต์ใน	<u>ด้านบวก</u> - ประสานความร่วมมือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องสนับสนุน	- สำนักงานจรรยาจรและขนส่ง สำนักงานเขต และ สำนักงานประชาสัมพันธ์

ลำดับที่	ประเด็นหลัก	ที่มา	รายละเอียด	ผลกระทบ	ข้อคิดเห็น
	พ.ร.บ อย่างยั่งยืน	InnNews facebook.com/ DailyNewsOnlineFan	กรุงเทพฯ ประมาณ ๔,๐๐๐,๐๐๐ คน แต่ต่อ พ.ร.บ.คุ้มครองผู้บริโภคจากกรรฯ เพียง ๒,๙๐๐,๐๐๐ คน ซึ่งหากเกิดอุบัติเหตุจะมีปัญหาในการได้รับสินไหมทดแทน หรือความรับผิดชอบในเรื่องค่าใช้จ่ายต่าง ๆ อย่างไรก็ตาม กทม. ได้รณรงค์เรื่องความปลอดภัยในการขับขี่ทั้งด้านการปฏิบัติตามกฎจราจรและการใช้ความเร็วที่เหมาะสม ซึ่ง พ.ร.บ.ฯ ถือเป็นส่วนหนึ่งของการรณรงค์ เนื่องจากช่วยลดความเสี่ยงการเกิดอุบัติเหตุ หรือการสูญเสียในอนาคต โดยผู้เสียหายจะได้รับการช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล นอกจากนี้ ได้รณรงค์อย่างต่อเนื่องในหลายเรื่อง เช่น สนับสนุนการออมวันละ ๑ บาท เพื่อจ่ายเบี้ยประกันภัยประมาณ ๓๐๐ บาท รวมถึงการสวมหมวกนิรภัย การควบคุมความเร็ว การเคารพกฎจราจร และการทำ พ.ร.บ.ฯ	ผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์ทำประกันภัย พ.ร.บ. คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถฯ อย่างยั่งยืน เพื่อสิทธิประโยชน์ของผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์รวมทั้งปลูกจิตสำนึกในการออม	ประชาสัมพันธ์การรณรงค์ส่งเสริมการขับขี่อย่างปลอดภัยและการปฏิบัติตามกฎจราจรและการใช้ความเร็วที่เหมาะสม
๕	กทม.สร้าง "ผู้สูงอายุที่เข้มแข็ง" พร้อมเผชิญสถานการณ์ภัยพิบัติ	ข่าวสด khaosod innews facebook.com/innews facebook.com/ prbangkok twitter.com/prbangkok	- ผศ.พริดา กมลเวช รมว.กทม. กล่าวหลังเปิดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาและส่งเสริมศักยภาพพัฒนาพลังผู้สูงวัยในภาวะสถานการณ์ภัยพิบัติ พร้อมบรรยายพิเศษ “นโยบายการจัดการภัยพิบัติเกี่ยวกับผู้สูงอายุของกรุงเทพมหานคร” ว่า การจัดการภัยพิบัติ กลุ่มผู้สูงอายุเป็นเป้าหมายหนึ่งของการช่วยเหลือ ซึ่งปัจจุบันยังไม่มีระบบการจัดการที่ดี ขณะเดียวกันจะมองผู้สูงอายุเป็นเพียงเป้าหมายไม่ได้ ต้องเตรียมผู้สูงอายุให้พร้อมสำหรับสถานการณ์ภัยพิบัติด้วย การจัดการภัยพิบัติที่ดีคือการป้องกันและลดผลกระทบ ก่อนเกิดสถานการณ์จะจัดการอย่างไร เชื่อว่ากำลังของผู้สูงอายุนั้นมากกว่านั้นและอาจสามารถดูแลชุมชนด้วยกำลังตนเองได้ดีกว่าหน้าที่ เนื่องจากเป็นผู้ที่อยู่ในพื้นที่มานาน สามารถสร้างความเข้มแข็งให้คนในชุมชนได้ดีกว่า และเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องควรสนับสนุนแนวทางการปฏิบัติ เพื่อผลสัมฤทธิ์ในการจัดการภัยพิบัติที่มีประสิทธิภาพ	<u>ด้านบวก</u> - ส่งเสริมศักยภาพผู้สูงอายุในภาวะสถานการณ์ภัยพิบัติเพื่อเป็นพลังขับเคลื่อนในชุมชนพื้นที่กรุงเทพฯ	- สำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักงานเขตและสำนักงานประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์การส่งเสริมศักยภาพสถานการณ์ภัยพิบัติในพื้นที่กรุงเทพฯ
๖	กทม.ร่วมสนับสนุน Bangkok Art Biennale ๒๐๒๒ งานแสดงศิลปะร่วมสมัย	matchon prachachat prbangkok facebook.com/innews facebook.com/ prbangkok twitter.com/prbangkok	- นายศานนท์ หวังสร้างบุญ รมว.กทม. ร่วมงานแถลงข่าวศิลปะร่วมสมัยนานาชาติ บางกอก อาร์ต เบียนนาเล่ Bangkok Art Biennale ๒๐๒๒ (BAB๒๐๒๒) ณ ห้องออดิทอเรียม ชั้น ๕ หอศิลป์วัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร เขตปทุมวันว่า กทม.มีความตั้งใจให้กรุงเทพฯ เป็นเมืองน่าอยู่สำหรับทุกคน สิ่งที่ทำหาคือขณะนี้กรุงเทพฯ เป็นอันดับ ๑ ของเมืองน่าเที่ยว แต่กลับเป็นอันดับ ๙๘ ของเมืองน่าอยู่ ความตั้งใจใน ๔ ปีนี้ ต้องการทำให้กรุงเทพฯ ติด ๑ ใน ๕๐ เมืองน่าอยู่ซึ่งประกอบด้วยหลายมิติ และมิติด้านศิลปะวัฒนธรรมเป็นเรื่องที่สำคัญ	<u>ด้านบวก</u> - สนับสนุนการจัดกิจกรรมทางศิลปะและวัฒนธรรมเพื่อผลักดันให้กรุงเทพฯ เป็นเมืองที่น่าอยู่อย่างยั่งยืน	- สำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว และสำนักงานประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์การร่วมสนับสนุนการจัดงานศิลปะร่วมสมัยนานาชาติ บางกอก อาร์ต เบียนนาเล่ในเดือน

ลำดับที่	ประเด็นหลัก	ที่มา	รายละเอียด	ผลกระทบ	ข้อคิดเห็น
	ผลักดันให้กรุงเทพฯ เป็นเมืองที่น่าอยู่		<p>กทม.มีเครื่องมือสำหรับมิตินี้คือ festival economy ซึ่งไม่ได้มีประโยชน์เฉพาะดึงดูดนักท่องเที่ยว แต่ยังลดความเหลื่อมล้ำและเปิดโอกาสให้คนในพื้นที่ได้มีกิจกรรมสร้างสรรค์</p> <p>- ในเดือนพฤศจิกายนนี้เป็นเดือนสำคัญที่กรุงเทพฯ จะมึงงานบางกอก อาร์ต เบียนนาเล่ ซึ่งเป็นงานศิลปะระดับโลก กทม.ยินดีที่จะช่วยผลักดันให้งานประสบความสำเร็จให้มากที่สุด ซึ่งในช่วงเวลาเดียวกัน กทม.ได้ร่วมกับหอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร จัดงาน Colorful Bangkok และยังมีงานศิลปะชุมชนที่คัดเลือกจาก ๒,๐๑๖ ชุมชน มาแสดงศักยภาพทางศิลปะเพื่อให้เป็นย่านสร้างสรรค์ คาดตั้งแต่เดือนพฤศจิกายนเป็นต้นไป กรุงเทพฯ จะเต็มไปด้วยความมั่งคั่งทางศิลปะและวัฒนธรรมที่จะช่วยส่งเสริม เติบโต หล่อเลี้ยงจิตใจของคนและเมืองให้กลายเป็นเมืองที่น่าอยู่ยิ่งขึ้นต่อไป</p>		พ.ย.๖๕ และกิจกรรมเพื่อส่งเสริมงานด้านศิลปวัฒนธรรม ผลักดันให้กรุงเทพฯ เป็นเมืองที่น่าอยู่อย่างยั่งยืน
๗	กทม.เปิดเวทีต่อยอดผลงานนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์พัฒนางานบริการสุขภาพที่สอดคล้องกับยุคสมัย	ข่าวสด mgronline khaosod innews	<p>- นายขจิต ชัชวานิชย์ ป.กทม. กล่าวหลังเปิดงานนวัตกรรมทางการแพทย์และสาธารณสุข สำนักอนามัย ปี ๒๕๖๕ พร้อมมอบรางวัลและเกียรติบัตรแก่ผู้ที่มีผลงานนวัตกรรมยอดเยี่ยมและชมเชยว่า การจัดงานนวัตกรรมทางการแพทย์และสาธารณสุขผ่านเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ประสบการณ์จากการทำงาน เพื่อต่อยอดความคิดสร้างสรรค์จากบุคคลต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอก ซึ่งผลงานนวัตกรรมทั้งประเภทสิ่งประดิษฐ์และกระบวนการที่นำมาจัดแสดงนิทรรศการในปีนี้เป็นนวัตกรรมที่มุ่งเน้นการพัฒนางานบริการสุขภาพที่สอดคล้องกับยุคสมัย ลดขั้นตอนและระยะเวลาการรับบริการ นำวัสดุที่หาง่ายในพื้นที่และราคาถูกลงมาประยุกต์ เพื่อมอบการมีสุขภาพที่ดีให้กับประชาชน</p>	<u>ด้านบวก</u> - จัดกิจกรรมส่งเสริมการสร้างนวัตกรรมทางการแพทย์และสาธารณสุข เพื่อต่อยอดความคิดสร้างสรรค์และพัฒนางานบริการสุขภาพที่สอดคล้องกับยุคสมัย	- สำนักอนามัย และสำนักงานประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์ การจัดกิจกรรมส่งเสริมการสร้างนวัตกรรมทางการแพทย์และสาธารณสุข เพื่อต่อยอดความคิดสร้างสรรค์และพัฒนางานบริการสุขภาพที่สอดคล้องกับยุคสมัย
๘	รป.กทม. ลงพื้นที่เขตหนองจอก-ลาดกระบัง เร่งแก้ไขความเดือดร้อนจากน้ำท่วมขัง	mgronline innews facebook.com/innews facebook.com/prbangkok twitter.com/prbangkok	<p>- นายณรงค์ เรืองศรี รป.กทม. กล่าวหลังตรวจเยี่ยมการดำเนินงานของสำนักงานเขตหนองจอก ในการช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนและประสบปัญหาจากสถานการณ์น้ำท่วมที่ชุมชนพัฒนาลำตันไทร ถนนเลียบบคลองพัฒนาลำตันไทรว่า พื้นที่ดังกล่าวมีระดับน้ำท่วมขังสูงประมาณ ๓๐-๕๐ ซม. มีบ้านเรือนได้รับความเดือดร้อน ๘๐-๑๐๐ หลังคาเรือน สำนักงานเขตหนองจอกได้ช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อน โดยแจกกระสอบทราย ยารักษาโรคและยาแก้โรคน้ำกัดเท้า นอกจากนี้ ได้มอบถุงยังชีพ ข้าวสาร อาหารแห้ง และมุ้งกันยุงให้ผู้ป่วยติดเตียง</p>	<u>ด้านบวก</u> - ลงพื้นที่ติดตามการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังในพื้นที่หนองจอกและเขตลาดกระบัง เพื่อเร่งบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่ประชาชนในพื้นที่	- สำนักงานระบายน้ำ สำนักงานเขต และสำนักงานประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์ ปัญหา น้ำท่วมขังในพื้นที่หนองจอกและเขตลาดกระบัง เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่ประชาชนในพื้นที่

ลำดับที่	ประเด็นหลัก	ที่มา	รายละเอียด	ผลกระทบ	ข้อคิดเห็น
			<p>- จากนั้นได้ตรวจปัญหาน้ำท่วมบริเวณถนนเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ช่วงคลองพุทรา-คลองสี ซึ่งสำนักการระบายน้ำได้จัดทำระบบปิดล้อมย่อย โดยการเรียงกระสอบทราย พร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำไฮดรอลิกขนาด ๑๖ นิ้ว เร่งระบายน้ำลงคลองพุทราและเครื่องสูบน้ำโมบายยูนิต ๒ ชุด เครื่องสูบน้ำพญานาค ๖ นิ้ว ๔ ชุด เร่งระบายน้ำลงคลองสี โดยมีเจ้าหน้าที่เทศกิจ สำนักงานเขตลาดกระบังช่วยอำนวยความสะดวก</p> <p>- นอกจากนี้ได้ตรวจปัญหาน้ำท่วมบริเวณโรงเรียนวัดราชโกษา ซึ่งมีน้ำท่วมขังภายในพื้นที่โรงเรียนสูงประมาณ ๒๐-๔๐ ซม. เบื้องต้นสำนักการโยธาได้จัดทำสะพานทางเดินไม้ เพื่อให้เด็กนักเรียนสามารถเดินเข้าออกได้อย่างสะดวกและสำรวจเพื่อจัดทำพื้นที่ปิดล้อมให้โรงเรียน พร้อมจัดหาและติดตั้งเครื่องสูบน้ำ เพื่อระบายน้ำให้โรงเรียนสามารถเปิดการเรียนการสอนได้</p>		

กลุ่มงานวิเคราะห์ข่าว ส่วนยุทธศาสตร์การประชาสัมพันธ์ สำนักงานประชาสัมพันธ์